
Sæl,

Vill gera eftirfarandi athugasemd við fyrirhugaða álagningu veggjalda,

Veggjöld eru dýr valkostur til fjármögnunar á vegakerfinu og koma misjafnt niður eftir búsetu, 
reynslan hefur sýnt að yfir 20% af tekjunum fara í rekstrarkostnað. Mun hagkvæmara væri að taka 
upp kílómetragjald á hvern ekinn kílómetra.

Kveðja,
Guðni.

Guðni Þór Gunnarsson
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